

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

#### การวิเคราะห์ความต้องการ การนำประโยชน์และผล และการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ของแรงงานไร้อ้อย

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ในการใช้สื่อมวลชนของแรงงานไร้  
อ้อยผู้ซึ่งใช้สื่อมวลชนในปริมาณที่มากพอสมควรในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาว่าการเปิด  
รับสื่อมวลชนของแรงงานไร้อ้อยที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น ได้สนองต่อความต้องการ  
จำเป็น (Needs) ของแรงงานไร้อ้อยอย่างไร จึงทำให้แรงงานได้รับประโยชน์  
และความพึงพอใจจากสื่อมวลชน จากการศึกษาวิจัยพบว่า การเปิดรับสื่อมวลชน  
ของแรงงานไร้อ้อยผู้ซึ่งใช้สื่อมวลชนในปริมาณที่สูงพอสมควร ซึ่งเกิดจากความต้องการ  
จำเป็น 4 ประการ ซึ่งผู้วิจัยได้อาศัยการจัดกลุ่มความต้องการตามแบบการศึกษา  
ของแคทซ์ (Katz, 1973) ซึ่งจะอธิบาย รายละเอียดเรียงตามลำดับความ  
ต้องการจากมากไปหาน้อย ดังนี้

#### 1. ความต้องการทางด้านอารมณ์ (Affective Needs)

อันเป็นความต้องการที่เกิดจากจิตใจของแรงงานเมื่อแรงงานเกิดความรู้สึกอย่างใด  
อย่างหนึ่ง และต้องการที่จะใช้สื่อมวลชนเพื่อสนองความรู้สึกนั้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้น  
กับแรงงานมีหลายประการดังจะกล่าวต่อไปนี้

1.1 ความต้องการพักผ่อนจากการงาน เกิดจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย  
จากการทำงานในไร่อ้อย เมื่อแรงงานมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจะต้องการ เปิดรับ  
สื่อมวลชนดังกล่าวให้สัมภาษณ์ ดังนี้

นายสวัสดิ์ กองทุ่งมล

"เลิกงานตอนเย็นจากงานไร่ กลับมาบ้านแล้วจะรู้สึกเหนื่อยมาก เพราะทำงานมาทั้งวันปวดหลัง ปวดเอว พอถึงบ้านก็อยากจะพักผ่อนสักพักหนึ่ง แล้วจึงหุงหาอาหาร กินข้าว อาบน้ำ เสร็จแล้วก็นอน ฟังเพลงจากวิทยุ บ้าง หรือ ถ้าอยากดูโทรทัศน์ก็ไปดูบ้าน นาย หรือดูตามร้านค้าในหมู่บ้านแล้วแต่ใจจะชอบ"

นายสมาน ปีจจาตะ

"ผมมีงานยุ่งทั้งงานหลวงและงานราษฎร์ คือต้องติดต่อทั้งอำเภอและจังหวัด และงานส่วนตัว จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน รู้สึกเหนื่อยกับงานมาก พอกลับถึงบ้านก็จะถึงมืด จะได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ และก่อนนอนจะเปิดวิทยุฟังข่าวทั่วไปเพื่อที่จะได้ฟังเพลินๆ เป็นการทำให้หายเหนื่อยได้เหมือนกัน"

นางเพลิน กลิ่นเทียน (แขก)

"กลางวันทำงานไร่ พอตอนเย็นก็ต้องกลับมาทำงานที่บ้าน รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับงานมาก พอค่ำก็จะเดินไปบ้านนายเพื่อที่จะได้ดูละครเรื่องโปรด เมื่อดูเสร็จ ก็กลับบ้านมาเข้านอนและจะเปิดวิทยุฟังเพลงลูกทุ่งจนหลับไป"

นางสายทอง อุดรน

"งานที่ไร่เหนื่อยมาก กว่าที่จะเสร็จงานก็เย็นมากแล้ว พอกลับถึงบ้าน เพื่อนๆก็มาชวนดูละครโทรทัศน์ ดูแล้วรู้สึกหายเหนื่อยและสบายใจดี"

พอกลับถึงบ้านก็จะเปิดวิทยุฟังเพลง พร้อมทั้งทำงานในบ้านไปด้วย ฟังแล้วเพลิน ทำให้ไม่เหนื่อย"

นางนันทา สุขชำนาญ

"จะขอบคุณละครช่อง 7 ดูได้ทุกเรื่องแต่ชอบเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง มาก ที่สุด เพราะเรื่องจะสนุกดี บรรยากาศท้องเรื่อง เป็นเรื่องชนบท คล้ายๆ ที่นี้ ดาราที่แสดงในเรื่อง มีทั้งดาราทีวี ดารานักร้องชื่อดังและ ดาราตลก เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน เป็นหนังเพลง มีเพลง เพราะๆ แยะ เช่น เพลงมนต์รักลูกทุ่ง เพลงสิบหมื่น ฯลฯ จะดูกันทั้ง ครอบครัว ส่วนวิทยุจะฟัง สถานีวิทยุ ต.ช.ด.อุดรธานี จะชอบฟัง เพลงลูกทุ่ง ของสุนารี ราชสีมา ฟังแล้วเพราะดี เสียงดีมาก นักร้องชายก็ชอบ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เพลง จดหมายผิดช่อง , นางรอ , สิ่งนาง ฯ ฟังแล้วได้อารมณ์ ทำให้รู้สึกสบายใจ จะร่วม ร้องเพลงตามด้วย ทำให้สบายใจดีหายเหนื่อยจากการทำงาน"

นายอดุลย์ ภูปัญญา

"ขอบคุณละครทุกเรื่อง จะไปดูที่บ้านนายประจำ เพราะที่นี้จะมีเพื่อน ดูเยอะมาก เวลาดูละครจบ ก็จะมานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องละครที่กำลังดู เช่นเรื่องภูติพิศวาส จะพูดถึงเกี่ยวกับ พระเอกรักกับนางเอกที่เป็นผี ซึ่ง รักกัน แต่ก็มีอุปสรรคมาก กว่าจะมารักกันได้ ต้องเอาชนะกับอุปสรรค ต่างๆ เรื่องนี้จะสอนให้ทำความดีเพื่อที่จะเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆ ได้ ส่วนวิทยุ จะกลับมาฟังที่บ้านก่อนนอน ก็จะฟังเพลง จากสถานีวิทยุ ต.ช.ด. อุดรธานี ชอบเพลงลูกทุ่งของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อยจากการได้ดูละคร และ ฟังวิทยุ ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และหายเหนื่อย "

สรุปจะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า เมื่อคนงานรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหลังจากกลับจากทำงานในไร่ จึงต้องการพักผ่อนและต้องการอยากจะได้รับความสะดวกสบายไปด้วย คนงานจึงใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ทำให้หายเหนื่อยและได้ผ่อนคลายอารมณ์ เช่น เมื่อคนงานได้มาดูละครทางโทรทัศน์ในเรื่องที่ชอบ และได้ฟังเพลงเพราะๆจากวิทยุ ทำให้เพลิดเพลินและสบายใจ การนำประโยชน์และผลที่ได้รับ คือความต้องการที่จะพักผ่อนจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยทั้งวัน

1.2 ความต้องการผ่อนคลายจากความเครียด เมื่อคนงานรู้สึกเครียดจากการทำงาน ด้วยสาเหตุต่างๆ ตามที่ได้สัมภาษณ์คนงานไร่อ้อยมา และประโยชน์ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ช่วยทำให้หายเครียดดังนี้

นายสำราญ สุกาแดง

"ผมต้องรับผิดชอบงานในไร่มาก เพราะเป็นหัวหน้ากลุ่มคนงานต้องคอยดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างในไร่ จะเครียดอยู่ทุกวัน แต่ทุกวันจะเกิดปัญหาไม่เคยมื้อซ้ำกันเลย เวลากลับถึงบ้าน จึงต้องฟังการดูโทรทัศน์เพื่อช่วยคลายเครียด เช่นรายการตลก ๆ หรือบางวันก็จะนอนฟังเพลง เพื่อที่ฟังเพลง นอนฟังไปเรื่อยจนกว่าจะหลับ"

นายอดุลย์ ภูปัญญา

"งานไร่มีมากมาย ทำงานไม่ได้เป้่า คือทำเงินได้น้อยเกิดจากมีแรงงานเดี๋ยว คนอื่นเขามีหลายแรง เขาจึงได้เงินหลายอยู่ ผมกลับมาบ้านเลยไปดูละครตลกที่บ้านนายก็เลยหายเครียดเรื่องงานทำให้ได้หัวเราะคลายเครียดได้"

นายมล ปัจจาตะ

"ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มคนงานไร่อ้อยคอยควบคุมการทำงานของคนงานก็จะเจอปัญหาอยู่ทุกวัน จนผมเครียดเป็นประจำ พอกลับถึงบ้านก็จะฟังเพลงลูกทุ่ง ฟังแล้วสบายใจและเพลินดี ทำให้คลายเครียดจากงานทั้งวัน เวลาถึงวันหยุดก็จะดูมวยทางโทรทัศน์ดูคนเดียวไม่สนุกชอบไปดูตามร้านค้า มีเพื่อนดูเยอะดี ทำให้สนุกไม่เครียด"

นายสมพงษ์ โคตรเมือง

"ผมมีหน้าที่เป็นคนดูแลคนงานทั่วไป และขับรถแทรกเตอร์ไถไร่อ้อย รวมทั้งเป็นคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ ขนคนงานและบรรทุกอ้อยส่งโรงงาน เป็นหัวหน้ากลุ่มของคนขับรถแทรกเตอร์ และรถบรรทุก 10 ล้อ จะเจอปัญหาเยอะมาก เพราะคนงานที่มาขับรถบรรทุก จะไม่ค่อยถนอมรถที่ใช้ได้เร็วเสีย เดี่ยวรถพังมีแต่ปัญหาทั้งวัน บางวันก็จะซ่อมรถทั้งวัน ยิ่งเจออากาศร้อน ๆ ยิ่งทำให้เครียดมาก ก็จะเปิดฟังเพลงลูกทุ่ง เพลงหมอลำ ทำให้หายเครียดได้"

น.ส. บุญช่วง จันทร์ดวง

"พ่อแม่ชอบทะเลาะกัน เวลาพ่อได้เงินจากค่าแรงแล้วเอาไปซื้อเหล้ากินหมด กลับบ้านมาแม่จะทวงเงินพ่อก็ไม่มีให้ เพราะต้องมีเงินใช้จ่ายภายในบ้าน เวลาเห็นภาพ พ่อ แม่ ทะเลาะกัน ก็รู้สึกเครียดมาก จะหนีเข้าห้องแล้วฟังวิทยุแก้เครียด จะฟังได้ทุกแบบ ทั้งลูกทุ่ง เพลงสตริง ขอให้ได้ฟังเพื่อคลายเครียด"

"ชอบดูโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ชอบดูละครกับเพื่อนๆ ด้วยกัน ดูที่บ้าน นายชอบดูทุกเรื่องที่มี ส่วนใหญ่ดูเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน"

ได้คุยกับเพื่อน ๆ คุณแล้วสบายใจดี คุณละครแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก ชอบละคร เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง เพราะคุณแล้วสนุก เนื้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนบ้านนอก คุณแล้วคล้ายหมู่บ้านที่นี่ มีดาราแสดงมากมาย ทั้งนักร้อง นักแสดงและดาวตลก มีเพลงเพราะตลอดเรื่อง คุณแล้วสนุกมาก ได้หัวเราะได้คลายเครียด"

"ส่วนวิทยุ มีวิทยุทรานซิสเตอร์ ชองฟังเพลงสตริง ส่วนใหญ่ฟังกับเพื่อนที่ชอบเพลงแบบเดียวกัน และลูกทุ่งก็ฟังได้ ชอบพอ ๆ กับเพลงสตริง ชอบ เท่ห์ , มอส , โทม ฯลฯ ส่วนลูกทุ่งชอบมนต์สิทธิ์ คำสร้อย ฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้คุยกับเพื่อนเรื่องเพลงต่าง ๆ บางทีก็ร้องเพลงตามวิทยุ ด้วยกันกับเพื่อน ๆ "

ด.ญ. นิตยา อางอิง (ปุ้ม)

"พ่อแม่ไม่ชอบให้คบเพื่อนผู้ชาย จะขอไปเที่ยวงานบุญที่วัดกับเพื่อนผู้ชายก็ไม่ได้ กลัวจะเสียคนเพราะมีผู้ชายมาเกาะแเกาะตลอด มีเรื่องทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยมาก ทำให้รู้สึกเครียด เจอหลายปัญหา มาก จะอยู่แต่ในห้องเปิดวิทยุฟังเพลงสตริง หรือเพลงลูกทุ่ง ฟังไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหายเครียด"

"หนูชอบดูละครโทรทัศน์เรื่อง ภูติพิศวงค์ คุณแล้วสนุกตื่นเต้นดี ที่เอาผีกับคนมารักกันได้ รู้ว่าเป็นเรื่องโกหก แต่ก็ชอบ หนูเองเป็นคนกลัวผีแต่ก็อยากดู จะดูไปจนกว่าจะจบเรื่อง....." เรื่อง"มาฆา ตะวัน"... หนูก็ดูไปเพลินๆ แต่ไม่ชอบเนื้อเรื่อง มีแต่อีกจากันทั้งเรื่อง แต่หนูชอบนางเอก ชญาพร คุณารักดี เรื่องนี้ดูได้แต่ไม่ติดใจดูแค่เพลิน ๆ เท่านั้นเองอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไร ก็มาดูโทรทัศน์..... เรื่อง"มนต์รักลูกทุ่ง" เรื่องนี้หนูชอบมากๆ ชาวดูไม่ได้เลย ชอบเนื้อเรื่อง ชอบผู้แสดงทุกคน โดยเฉพาะตัวพระเอก

นางเอก น่ารักมากชอบเพลงในหนังมาก หนูร้องได้ทุกเพลง ชอบ เพลงมนต์รักลูกทุ่งกับเพลงสืบทอด เรื่องนี้ดูแล้วสนุกมาก รู้สึกสบายใจคลายเครียด และทำให้ได้หัวเราะ ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ มี ดาราตลก และดารานักร้องมาร่วมแสดงกันเยอะ จึงชอบละครโทรทัศน์เรื่องนี้มาก... รายการอื่น ๆ ทางโทรทัศน์ก็ชอบดูเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าดูละครเพราะชอบมาก "

นางสายทอง อุดรน

"ชอบดูละครโทรทัศน์ช่อง 7 ดูได้ทุกเรื่อง ทำให้คลายเครียดได้ ดูไปเพลินดี จะชอบดู มนต์รักลูกทุ่งมากที่สุด ดูแล้วอารมณ์จะดี เพราะชอบเพลงประกอบละคร ไม่เครียด ทำให้หัวเราะง่ายๆ จากดาราตลกในเรื่อง และจะดูกันหลายคน ยิ่งทำให้สนุก ส่วน วิทยุ จะชอบฟัง สถานีวิทยุ ต.ช.ด.อุดรธานี จะเปิดเพลงลูกทุ่งเป็นส่วนใหญ่ ชอบ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ชอบเพลง สี่นาง จดหมายผิดซอง ฟังแล้วเพลินดี ฟังแล้วไม่เครียด ฟังเรื่อย ทำให้ไม่คิดถึงเรื่องอื่น"

นางสุนีย์ อุดมกิจ

"ส่วนใหญ่จะดูละครโทรทัศน์ ช่อง 7 เรื่อง ภูติพิศวาส ดูกันหลายคน จะชอบพระเอกมาก หล่อดี และนางเอกก็สวยดี เนื้อเรื่องแปลกดี เป็นเรื่องคนกับผีมารักกัน ดูแล้วสนุก ทำให้อยากติดตามเรื่องว่าจะจบอย่างไร ดูแล้วไม่เครียด เป็นละครทั่วไป ส่วนวิทยุจะฟัง สถานีวิทยุ ต.ช.ด.อุดรธานี เป็นเพลงลูกทุ่ง จะชอบฟังเพลงของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ชอบเพลง สี่นาง ฟังแล้วได้อารมณ์ดี รู้สึกหายเครียดจากการทำงานตอนกลางวัน"

นางดรรัชนี้      เรืองจิตรนุกุล

"จะเปิดดูโทรทัศน์ช่อง 7 จะชอบดูละคร มาซาตะวัน พระเอกเป็น คนเกลียดแม่ตัวเองเป็นคนก้าวร้าว ทำให้ไม่มีคนรักคนชอบเลย เป็น ตัวอย่างที่ไม่ดีแก่สังคม ที่ไม่ควรเอาอย่าง จากการดูละครโทรทัศน์ ทำให้มีข้อคิดดีๆ เกิดขึ้น สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่เอามาปฏิบัติ สิ่งไหนดีก็ เอามาเป็นประโยชน์ได้ อาจจะไม่เอามาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเรา จะสอนลูกไปด้วยเวลาดูละคร และเรื่องราวสนุกดี เฟลิ่งดี ทำให้ไม่เครียด ดูแล้วจะหายเครียด ส่วนวิทยุก็จะฟังอยู่ที่บ้าน ส่วนใหญ่ จะฟังเพลงหมอลำและลูกทุ่ง ชอบเพลงของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ส่วน หมอลำ ชอบฟังเพลงของจินตหรา พูนลาภ ฟังแล้วเพราะดี ทำให้หายเครียดได้"

นายเอก      โศตรเมือง

"ชอบรายการยุทธการขยับเขียงอก ดูแล้วสนุกได้หัวเราะ ชอบตรงที่ เขาเอาดาราดัง ๆ มาทำให้ดูเป็นตัวตลก โดยการแกล้ง ทำให้ ดาราอับเขินหน้าแตก และจะมีการเอาคืนตอนจบรายการ ชอบดู สนุกดี ชอบ เสนาตุ้ย และเสนาไนต์ ทั้งสองคนชอบแสดงท่าตลก ๆ ทำให้ได้หัวเราะคลายเครียดบ่อย ๆ "

สมหมาย      ป้องคำบง

"โทรทัศน์ ชอบดูรายการเกมส์โชว์ รายการตลก และรายการ เพลง 7 สีคอนเสิร์ตเท่านั้นรายการอื่นไม่ชอบเลย ชอบรายการเกมส์โชว์ดูแล้วตื่นเต้น ได้ลุ้นตามผู้เข้าเล่นเกม สั้น ๆ ส่วนรายการตลก ก็ชอบรายการขบวนการจีเสี้ยน



ดูแล้วสนุกสนานได้หัวเราะ คลายเครียด ได้ผ่อนคลายอารมณ์  
ดีมาก รายการเพลง 7 สีคอนเสิร์ต ชอบมาก โดยเฉพาะ  
เวลา มีวงดนตรีสดรีดึคมาเล่นให้ชมฟังแล้วสนุกสนานเ้าใจดี"

สรุปจะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า  
คนงานได้ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ มาผ่อนคลายความเครียดจากปัญหาที่เกิดจากการ  
ทำงานประจำวันที่เร่งรีบ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละวัน ดังนั้น คน  
งานจะใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เช่น ดูรายการตลกทางโทรทัศน์ รายการวิทยุ  
ขยับเขียงอก หรือละครเพลงเบาสมอง เรื่องมนต์รักเพลงลูกทุ่ง และรายการ 7 สี  
คอนเสิร์ต และฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆ จากวิทยุ ซึ่งรายการต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นที่  
ขึ้นชอบของคนงาน ทำให้คนงานเพลิดเพลินและสนุกสนาน หายจากความเครียดได้  
ส่วนการนำประโยชน์และผล ของความต้องการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นความ  
ต้องการทางด้านอารมณ์ของคนงาน ทำให้มีผลต่อจิตใจคือมีความสนุกสนาน เพลิน  
เพลิน ทำให้ได้หัวเราะ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายจากความเครียดได้ดี

1.3 ความต้องการความบันเทิง เมื่อรู้สึกมีความเบื่อหน่าย ซึ่งคนงาน  
ส่วนใหญ่จะรู้สึกเช่นนี้บ่อย ๆ และหาวิธีแก้โดยการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ มาสนอง  
ความต้องการของคนงาน โดยเฉพาะคนงานวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว จะมีความรู้สึกมาก  
จะเห็นได้จากคำสัมภาษณ์คนงานดังนี้

น.ส. ทองฉัตร รอบล่า

"จะดูละคร ช่อง 7 เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง มีดารา ดารานักร้อง  
ดาราตลกเยอะ เพลงก็เพราะดี ดูแล้วทำให้หายเบื่อหน่ายจากการทำ  
งาน ส่วนวิทยุ ก็ฟังตอนกลางคืนก่อนนอน ฟังแล้วสบายใจ จะฟัง  
สถานีวิทยุ ต.ช.ด.อุดรธานี มีเพลงฟังมาก ฟังแล้วเพลิน ฟังเรื่อย  
ทำให้หายเบื่อหน่าย ฟังแล้วสบายใจดี"

"โดนพ่อแม่ดุด่าบ่อย ๆ ว่าชอบแต่ฟังวิทยุ และชอบไปดูทีวีเสียแต่  
สตางค์ ไปทำไม ไม่รู้จักทำอะไรให้เป็นประโยชน์ น่าจะทอผ้าให้  
เสร็จๆ ไปเสีย แต่มีก็บางครั้งมันก็เกิดรู้สึกเบื่อ ๆ เชื่งๆบอกไม่ถูก  
รู้ว่าตัวเองไม่อยากทำอะไร อยากอยู่เฉย นอนฟังวิทยุ ฟังเพลง  
สนุก ๆ อยู่ที่บ้านหรือออกไปนั่งดูทีวีบ้านนาย หรือตามร้านค้า ซึ่งจะ  
ทำให้อาการเบื่อหรือเชื่ง หายไปได้ ถึงจะมีแรงทำงานอื่นได้"

น.ส. สายฝน แนวน้อย

"ชอบดูละครมาก เรื่องมาयाตะวันตก มันส์ดี ได้ข้อคิดมาก สอนให้รู้  
ว่าความดี ควรจะท้ออย่างไร และจะดูกับเพื่อนๆ จะได้คุยถึงละคร  
ทำให้หายเบื่อหน่าย พอกลับถึงบ้านจะอยู่คนเดียว ยิ่งทำให้รู้สึกเบื่อ  
มาก ต้องฟังวิทยุ สถานีวิทยุ ต.ช.ด.อุดรธานี ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง  
ของมนต์สิทธิ์ คำสร้อย เพลง สิ่งนาง เพราะดี ฟังแล้วเพลิน หาย  
เบื่อ จะฟังเรื่อย จนกว่าจะหลับ"

น.ส. บุญช่วง จันทร์ดวง

"ชอบดูละคร ช่อง 7 จะนัดเพื่อนไปดูโทรทัศน์ด้วยกัน ประมาณ 2-3  
คน เรื่องภูติพิศวาส ดาราแสดง พระเอก ก็หล่อ นางเอก ก็สวย ได้  
ข้อคิดจากการดูละครเรื่องนี้ คือ อุปสรรคทั้งหลาย จะผ่านไปด้วยดี  
ต้องใช้ความดีชนะความชั่ว พอดูละครจบ จะกลับบ้าน จะเปิดวิทยุฟัง  
ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง เพราะดี ฟังของทุกคนฟังแล้วทำให้หายเบื่อหน่าย"

นายเอก โคตรเมือง

"ผมเป็นนายทะเบียนจดนับจำนวนมัดอ้อย เวลาขนอ้อยขึ้นรถบรรทุก

10 ล้อ เพื่อส่งโรงงาน จะรู้สึกเบื่องานมาก เพราะเป็นงานที่ซ้ำซาก  
จำเจ เวลาทำงานจะฟังวิทยุของเพื่อน ทำให้เพลินจึงจะค่อยหายเบื่อ  
หายเซ็งบ้าง"

นางวันเพ็ญ วุฒิสেলা

"เป็นคนงานคอยนับจำนวนมัดอ้อยที่คนงานตัดได้ จะต้องทำเป็นวันๆ  
อากาศจะร้อนมาก รู้สึกเบื่อหน่าย จะเซ็งมาก ต้องคอยฟังวิทยุที่เพื่อน  
เอาไป เพื่อให้คลายความเบื่อ จะฟังเพลงลูกทุ่ง ชอบฟังมาก"

สรุปจะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า  
เมื่อคนงานเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย โดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางครั้งก็รู้สาเหตุ เช่น  
ความเซ็ง ความรู้สึกที่เกียจ อยากรู้อย่างเดียว ไม่อยากทำอะไร คนงานส่วนมากจะ  
เปิดวิทยุฟังไปเรื่อยๆ แล้วแต่ใจชอบ เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริงค์ หรือไปดูละคร  
ทางโทรทัศน์ในเรื่องที่ตนชอบ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่บ้านนาย หรือที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน  
เป็นต้น ส่วนการนำประโยชน์และผลที่ได้รับ คือ คนงานต้องการความ  
บันเทิง เพื่อมาผ่อนคลายความเบื่อหน่ายได้

1.4 ความรู้สึกกลัวและเหงา คนงานจึงใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์มา  
ทำให้ผ่อนคลายความกลัวและความเหงาได้ ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านอารมณ์  
ที่เกิดจากจิตใจของคนงาน จึงใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสนองความรู้สึกเหล่านี้  
จากคำสัมภาษณ์ดังนี้

ด.ญ. นิตยา อาจอิง (ปุ้ม)

"เวลาอยู่บ้านคนเดียว รู้สึกกลัวและเหงา เลยเปิดวิทยุฟังเพลงให้มัน  
ดังลั่นบ้านไปเลย เพื่อให้หายกลัวเพราะฟังแล้วมีความรู้สึกว่า วิทยุ

เป็นเพื่อนยามเหงายามกลัวได้ ชอบฟังรายการ การเพลงจากสถานีวิทยุ ต.ช.ด. อุดรธานี เพราะมีรายการเพลง เยอะมาก ชอบเพลงสตริงมากที่สุดเพราะฟังแล้วมันตื่นเต้น ไร่ใจดี ชอบเพลงของมอส เพราะเพลงมันมีความหมายดี เพลงลูกทุ่งก็ฟังได้ที่ชอบก็เพลง "สิ่งนาง" "นางรอ" "จดหมายผิดช่อง" ของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ฟังแล้วเพราะดี รู้สึกเพลิดเพลินและสบายใจ ชอบฟังเพลงกับเพื่อนที่ ชอบฟังเพลงคล้าย ๆ กันถ้าอยู่บ้านก็เปิดเพลง ฟังคนเดียว แก่เหงาได้ เอาเสียงเพลงจากวิทยุเป็นเพื่อนได้"

น.ส. สายฝน แนวน้อย

"เป็นคนจัดอ้อย วางอ้อยบนรถบรรทุก 10 ล้อ เข้าโรงงาน เวลากลับจากไร่อ้อย ตอนหัวค่ำจะเดินไปดูละครโทรทัศน์ ช่อง 7 แต่พอกลับถึงบ้านก็จะรู้สึกเหงามาก เพราะอยู่คนเดียว บางที่ไฟดับยิ่งรู้สึกกลัวมาก โชคดีมีวิทยุทรานซิสเตอร์คอยแก้เหงาและแก้ความกลัวได้ จะฟังเพลงลูกทุ่งเป็นประจำ"

น.ส. บุญช่วง จันทร์ดวง

"เป็นคนนับจำนวนมัดอ้อยที่คนงานตัดได้ เมื่อเลิกงานแล้วจะยังไม่กลับบ้าน เพราะกลับบ้านจะต้องอยู่คนเดียวจะเหงามาก จะไปหาเพื่อนๆ ก่อน เพื่อดูละครโทรทัศน์กับเพื่อนๆ ประมาณ 7-8 คน พอตกค่ำจึงกลับบ้าน ก็จะฟังวิทยุ ฟังเพลงลูกทุ่ง ฟังให้เกิดความเพลินจะได้ไม่กลัวจะฟังจนหลับไปเอง"

นายเอก โศตรเมือง

"เป็นนายทะเบียนจดนับจำนวนมัดอ้อย เวลาขนอ้อยขึ้นรถบรรทุก 10

ลื้อ เพื่อส่งโรงงาน จะฟังวิทยุ เลิกงานจะยังไม่อยากกลับบ้าน เพราะกลับไปก็จะอยู่คนเดียว ฟังกับเพื่อนหลายคน ทำให้หายเหงาได้ ส่วนตัวจะเป็นคนกลัวความมืด เวลากลับมาบ้านจะเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้อยู่เป็นเพื่อน"

นางเพลิน กลิ่นเทียน (แขก)

"ชอบดูละครทุกเรื่องของ ช่อง 7 ดูไปได้เรื่อย ๆ เพราะตอนกลางวันไม่มีอะไรจะทำก็ไปนั่งดูละครโทรทัศน์ที่บ้านน่าย เพราะอยู่ใกล้ ๆ กัน บางครั้งก็มีเพื่อนชวนไปดู ที่ร้านค้าข้าง เพราะที่ร้านมีขนมขาย อยากกินขนมก็เลยดูละครที่ร้านค้านี้เลย คอยแพนด้วย เพราะเขาต้องเอารถมาเก็บใกล้กับร้านค้า...ดูละคร ดูเพื่อความเพลิดเพลินแก่เหงาได้ระหว่างดูก็ได้คุยกับพวกหลายคนก็สนุกดี"

"วิทยุ ชอบเปิดฟังเพลงลูกทุ่ง และเพลงหมอลำ ชอบฟังสถานีวิทยุ ต.ช.ด. กับ อ.ส.ม.ท. อุดรธานี เพราะมีเพลงพวกที่ชอบ ส่วนใหญ่ฟังอยู่ที่บ้านตอน เย็นๆ กลับจากงานแล้ว ชอบเพลงของ จินตหรา พูนลาภ เป็นเพลงหมอลำ และเพลงของสุนารี ราชสีมา เพลงลูกทุ่ง ชอบทั้งคู่ร้องเพลงได้ดี เพราะมาก ฟังแล้วเพลินดี สบายใจ ส่วนใหญ่ชอบเปิดเพลงฟังคนเดียว เพราะมีวิทยุเป็นของตัวเอง เปิดฟังเมื่อไรก็ได้แล้วแต่ใจตัวเองชอบ"

นายอดุลย์ ภูปัญญา

"ชอบดูละคร ดูที่บ้านนายประจำ เพราะบ้านอยู่ตรงข้ามบ้านนาย ดูได้ทุกเรื่องเพราะที่นั่นมีเพื่อนมาดูกันแยะ โดยมากมาดูละครโทรทัศน์ แล้วก็คุยกันด้วย แก่เหงาได้ ดูเพลินไปเพราะไม่มีอะไรทำ"

นางสายทอง อุดรณ

"ชอบดูละครโทรทัศน์ช่อง 7 ดูได้ทุกเรื่อง แก้กะหงาได้ ดูไปเพลิน ๆ ดูที่บ้านนาย ส่วนใหญ่มีเพื่อนที่อยู่ใกล้กันมาดูด้วยกัน หลายคน ได้ดูละครแล้วสบายใจดี"

นางดรรรชนี เรืองจิตรนกุล

"ส่วนวิทยุก็จะฟังอยู่ที่บ้าน ส่วนใหญ่จะฟังเพลงหมอลำและลูกทุ่ง ชอบเพลงของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ทุกเพลง และชอบเพลงของ จินตหรา พูนลาภ ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน แก้กะหงาและคลายเครียดจากงานที่ทำอยู่เป็นประจำ"

นายสมหมาย ป้องคำบง

"ชอบเอาวิทยุติดตัวไปฟังที่ไรด้วย ทำงานด้วยฟังไปด้วย ส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง ชอบ สุনারี ราชสีมา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย พวกนี้ร้องเพลงได้เพราะ ฟังได้หลายครั้งก็ไม่เบื่อ ฟังแล้วเพลินดี รู้สึกสบายใจ ตอนหัวค่ำชอบนอนฟังเพลงที่บ้าน แก้กะหงา ชอบฟังรายการของสถานีวิทยุ ต.ช.ด.อุดรธานี มีเพลงฟังแยะดี"

นาย สาราญ สุภาแดง

"ผมไม่ชอบดูโทรทัศน์ เพราะดูแล้วใช้เวลามาก เสียเวลามากก็เลยไม่สนใจดู อยากพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่า แต่ถ้าลูก ๆ กับเมียผมเขาอยากไปดู ก็ให้เขาไปดูที่บ้านนาย ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยนัก นาน ๆ สักครั้ง

วิทยุ ผมมีเอาไว้ฟังที่บ้าน เมื่อกับลูกเขาฟังกัน ส่วนตัวผมก็ฟังได้ทั้งนั้น ทั้งข่าว ทั้งเพลงหมอลำ ฟังแก้เหงาไม่ได้เจาะจงฟัง ลูกเปิดฟังอะไรก็ฟังตามนั้น ไปทำงานที่ไร่ก็อาศัยฟังกับพวกเพื่อน ๆ ที่เขามักรับวิทยุติดตัวไป ก็ฟังตาม ๆ กันไป ก็เพลิดเพลินดีเหมือนกัน

สรุปจะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าการที่คนงานไร่อ้อย ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ จากสาเหตุ ที่คนงานส่วนใหญ่มีบ้านอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ห่าง ๆ กัน บางคนก็มีบ้านอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากหมู่บ้านคนอื่น เวลาอยู่บ้านคนเดียว หรือเมื่อมีความจำเป็น เช่น การเจ็บป่วยเล็กน้อย จึงอยากหยุดงานพักผ่อนสักหนึ่งวัน แต่เมื่ออยู่บ้านตัวคนเดียวก็รู้สึกกลัวและเหงา เลยใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นเพื่อน ส่วนการนำประโยชน์และผล ของการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อนำสื่อมาเป็นเพื่อนแก้เหงา เช่น เปิดวิทยุฟังเพลงให้ดังๆ จะได้บรรเทาความกลัวได้ ซึ่งเป็นผลของการตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ของตัวเองได้ และทำให้ตัวเองได้รับความเพลิดเพลิน คลายจากความรู้สึกกลัวและความเหงาได้ดี

1.5 ความประทับใจจากการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เกิดจากรู้สึกชอบเพลงที่ไพเราะ ชอบละครโทรทัศน์ที่มีดาราคงโปรดแสดงนำ จากคำสัมภาษณ์คนงานดังนี้

น.ส.ทองฉัตร รอบล่า

"ดูโทรทัศน์ ชอบดูละครช่อง 7 กับเพื่อนๆ ดูที่บ้านนายได้ดูฟรี ชอบละครทุกเรื่อง ดูแล้วได้ข้อคิด เช่น ความดีจะต้องชนะความชั่วร้ายต่างๆ ได้ อย่างในละครเรื่อง ภูติพิศวาส ซึ่งความรักของพระเอกและนางเอก เป็นความรักระหว่างคนและผี แต่ก็ได้สร้างแต่ความดี สามารถที่จะฟันฝ่า อุปสรรคต่างๆ เอาชนะความชั่วร้ายต่างๆ ได้และมีความสุขกันในตอนจบ ดูแล้วให้ข้อคิดแล้ว ยังให้ความสนุก ความตื่นเต้น ดู

แล้วเลขติดละคร ต้องดูประจำ. เรื่องอื่น ๆ ก็ดูได้ เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง ก็ชอบดู เพราะบรรยากาศในหนังเป็นธรรมชาติเหมือน บ้านนอก ดูแล้ว คล้ายๆ ที่หมู่บ้านนี้ ดาราที่แสดงในเรื่องนี้ ชอบทุกคนเพราะประกอบ ไปด้วยดารานักร้องชื่อดัง รวมทั้งดาราดลก เรื่องนี้มีหมดทุกรส ส่วนใหญ่เป็นในแนวหนังเพลงตลก คล้ายชีวิตชาวบ้านนอกธรรมดาในยุคเก่า ชอบเพลงในหนังทุกเรื่อง ดูแล้วสนุกดี ดูแล้วเพลิดเพลิน รู้สึกสบายใจ ไม่ต้องคิดมาก"

"ส่วนวิทยุ มีทรานซิสเตอร์แต่ไม่ได้เอาติดตัวไป เอาไว้ฟังที่บ้าน ชอบฟังวิทยุตอนเย็น ๆ ชอบฟังเพลงของสถานีวิทยุ ต.ช.ด. อุดรธานี ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง ของมอส และ ทาทายิ่ง เพลง ฉันรักเธอ และ เพลงรักกันเลยเรา ชอบจังหวะ มันส์ดี ทำให้สนุกสนานอยากเต้น ฟังแล้วสบายใจ ชอบฟังเสียงเพลงของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ร้องเพลง "สิ่งนาง" ได้เพราะดีมาก ฟังแล้วมี อารมณ์คล้ายตามเพลงเพลินดี คนร้องก็หน้าตา หล่อดีเสียงก็ดี ฟังแล้ว รู้สึกสบายใจ"

นางสนธิ์ อุดมกิจ

"ส่วนใหญ่ ดูโทรทัศน์ที่บ้านนายเป็นประจำ เพราะบ้านอยู่ข้าง ๆ กันที่บ้านนายชอบเปิดดูละคร ช่อง 7 มีคนมาดูเยอะแยะ ส่วนใหญ่ เป็นคนใกล้ ๆ บ้านนายทั้งนั้นดูได้ทุกๆ เรื่องที่เปิดให้ดู มาที่นี่จะได้คุย กับพวกเพื่อนๆ สนุกดี รู้สึกสบายใจและประทับใจในตัวละครต่างๆ ที่ เล่นได้หลายบทบาท มีทั้งการสอนสิ่งดีแฝงอยู่ด้วย ส่วนวิทยุก็ฟัง จากวิทยุทรานซิสเตอร์ ชอบฟังสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. และ ต.ช.ด. อุดรธานี ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมาก ของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ชอบเพลง สิ่งนาง ฟังแล้วเพราะดี จะประทับใจกับบทเพลงเพลงอื่นก็ชอบ และ ชอบฟังข่าวพื้นบ้านเกี่ยวกับ หมอชาวบ้าน ได้ความรู้ดี ทำให้รู้จักป้องกันตนเอง จากโรคภัยไข้เจ็บ"



นายอดุลย์ ภูปัญญา

"ชอบดูละคร ดูที่บ้านนายประจำ เพราะบ้านอยู่ตรงข้ามบ้านนาย ดูได้ทุกเรื่องเพราะที่นี้มีเพื่อนมาดูกันแยะ โดยมากมาดูละครโทรทัศน์ แล้วก็คุยกันด้วย แก่เหงาได้ ดูเพลินไปเพราะไม่มีอะไรทำ ดูเสร็จผมก็ไปฟังวิทยุต่อชอบฟังเพลงลูกทุ่งชอบสถานีวิทยุ ต.ช.ด. อุดรธานี ฟังแล้วเพลินดี ชอบเพลง "สิ่งนาง" ของมนต์สิทธิ์ คำสร้อย ฟังแล้วเพราะดี จะประทับใจได้อารมณ์ดี ถ้าเป็นช่าก็ชอบฟังช่าพื้นบ้าน เกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงงานกรรมกร"

นายเอก โคตรเมือง

"จะชอบดูรายการมวยมาก จะไปดูตามร้านค้า มีคนดูเยอะดี ดูแล้วมันส์ สนุกดี ได้ลุ้น จะประทับใจมาก ส่วนวิทยุจะฟังเพลงลูกทุ่งของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เพราะดี จะชอบเสียงมากเนื้อหาของเพลงก็ดี"

"รายการสามหนุ่มสามมุม ก็ชอบดู ชอบดาราที่แสดง ทั้งหมด โดยเฉพาะชอบ มอส มากที่สุด เพราะเขาเป็นดาราร้องด้วย ชอบเพลงที่เขาร้อง รายการนี้ดูเพื่อความสนุกสนาน และนำติดตามดูต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบเป็นตอนๆไป บางตอนดูแล้วได้ข้อคิด เช่นให้ระวังในเรื่องการคบเพื่อน ควรคบเพื่อนที่ดีๆ ที่แนะนำเราในทางที่ดี "รายการ 7 สีคอนเสิร์ต ก็ชอบดู รายการเกมส์โชว์ก็ชอบดูเหมือนกันแต่ไม่ชอบดูรายการละคร ส่วนใหญ่จะดูตามร้านค้า ในหมู่บ้าน ถ้าเขาเปิดรายการก็ดู แต่ไม่ดูประจำ ดูเป็นบางครั้งถ้ามีเวลาว่าง"

นายสมหมาย ป้องคำบง

"ชอบดูรายการโทรทัศน์ รายการวาไรตี้ รายการตลก ทำให้สนุกดี ดูแล้วเพลิน ส่วนใหญ่จะประทับใจรายการตลกมาก ดาราตลกเล่นดี ยิ่ง เทพ โพธิ์งาม เล่นได้ดีมาก ไม่ค่อยชอบดูละครเท่าไร และชอบนอนฟังเพลงอยู่กับบ้าน ชอบเปิดรายการเพลงของสถานีวิทยุ ต.ช.ด.อุดรธานี เพราะมีรายการเพลง ลูกทุ่งมากกว่าสถานีอื่นๆ"

นายวันชัย สุขประเสริฐ

"โทรทัศน์ ชอบรายการมวยมากที่สุดดูแล้ว สนุกดี จะประทับใจนักมวยมาก ชกเก่งดี บางทีก็จะดูรายการเพลง 7 สีคอนเสิร์ต ส่วนมากจะดูกับเพื่อนที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน ส่วนวิทยุจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งมาก เพราะดี ประทับใจในเสียงร้องของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย มาก"

ด.ญ. นิตยา อาจอิง (ปุ้ม)

"หนูชอบดูละครโทรทัศน์เรื่อง ภูติพิศواس ดูแล้วสนุกตื่นเต้นดี ที่เอาผีกับคนมารักกันได้ ว่าเป็นเรื่องโกหก แต่ก็ชอบ หนูเองเป็นคนกลัวผีแต่ก็อยากดู จะดูไปจนกว่าจะจบเรื่อง....." เรื่อง"มาฆา ตะวัน".... หนูก็ดูไปเพลินๆ แต่ไม่ชอบเนื้อเรื่อง มีแต่อิจฉากันทั้งเรื่อง แต่หนูชอบนางเอก ชญาพร ดูน่ารักดี เรื่องนี้ดูได้แต่ไม่ติดใจ ดูแค่เพลิน ๆ เท่านั้นเองอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไร ก็มาดูโทรทัศน์..... เรื่อง"มนต์รักลูกทุ่ง" เรื่องนี้หนูชอบมากๆ ชาติดูไม่ได้เลย ชอบเนื้อเรื่อง ชอบผู้แสดงทุกคน โดยเฉพาะตัวพระเอก นางเอก น่ารักมากชอบเพลงในหนึ่งมาก หนูร้องได้ทุกเพลง ชอบเพลงมนต์รักลูกทุ่งกับเพลงสืบทอด เรื่องนี้ดูแล้วสนุกมาก รู้สึกสบายใจคลายเครียด และทำให้ได้หัวเราะ ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ มีดาราตลก และดารานักร้องมาร่วมแสดงกันเยอะ จึงชอบละครโทรทัศน์เรื่องนี้มาก"

นางเพลิน กลิ่นเทียน (แขก)

"ชอบละครช่อง 7 เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ติดตามดูตลอด ชอบ  
พระเอก ศรัณยู นางเอกก็ดูยังงั้นแหละ ชอบเพลงในละครมาก  
พระเอก นางเอกร้องเพลงได้ดี ดูแล้วสนุกเพลิดเพลิน ดูแล้ว  
ประทับใจ เรื่องอื่นๆ ก็ดูได้แต่ไม่ตั้งใจมากเท่าเรื่องนี้"

นางสายทอง อุดรณ

"วิทยุมีเป็นของตนเอง เอาไว้ที่บ้าน โดยมาก ฟังวิทยุ ตอนเย็น ๆ  
กับลูก ๆ ชอบฟังเพลงลูกทุ่งและเพลงหมอลำ ลูกก็ชอบฟังมาก โดย  
เฉพาะเพลงของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เพลงสิ่งนาง ส่วนนี้กร็อง  
เพลงหมอลำก็ชอบ พรศักดิ์ ส่องแสง ในเพลงสาวจันทร์กั้งโกบ  
ลูก ๆ ชอบร้องตามกันทุกคนฟังแล้วรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้  
ประทับใจ และสบายใจ"

นางดรรชนี เริงจิตรกุล

"ที่บ้านมีโทรทัศน์ ชอบเปิดดูโทรทัศน์ช่อง 7 ดูละคร ดูได้ทุกเรื่อง  
ดูกับครอบครัว บางทีก็มีเพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้ๆ มาชอด้วย ดูหลายคน  
ก็ดีสนุกดี ได้คุยกันเกี่ยวกับตัวผู้แสดงละคร ใครแสดงเป็นตัวอะไร..  
เป็นนางเอกหรือนางอิจฉา เรื่องราวเป็นอย่างไร บางทีก็เอามา  
วิจารณ์กัน อย่างเช่นเรื่อง มาษาตะวัน พระเอกเป็นคนเก๋ขี้ดแม่  
ตัวเอง เป็นคนก้าวร้าว ทำให้ไม่มีคนรักคนชอบเลย เป็นตัวอย่างที่  
ไม่ดีแก่สังคม ที่ไม่ควรเอาอย่าง จากการดูละครโทรทัศน์ ทำให้  
มีข้อคิดดี ๆ เกิดขึ้น สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่เอามาปฏิบัติ สิ่งไหนดีก็เอามา  
เป็นประโยชน์ได้ อาจจะมีเอามาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเรา  
เช่นการพูดจาอ่อนน้อมและกตัญญูต่อพ่อแม่"

น.ส. บุญช่วง จันทรดวง

"ส่วนวิทยุ มีวิทยุทรานซิสเตอร์ ชองฟังเพลงสตริง ส่วนใหญ่ฟังกับเพื่อนที่ชอบเพลงแบบเดียวกัน และลูกทุ่งก็ฟังได้ ชอบพอ ๆ กับเพลงสตริง ชอบ เก๋ , มอส , โดม ฯลฯ ส่วนลูกทุ่งชอบมนต์สิทธิ์ คำสร้อย ฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้คุยกับเพื่อนเรื่องเพลงต่าง ๆ บางทีก็ร้องเพลงตามวิทยุ ด้วยกันกับเพื่อน ๆ "

นายไพฑูรย์ โสภณรัตน์

"ชอบดูรายการมวย ทางช่อง 7 และรายการเพลง 7 สีคอนเสิร์ต ส่วนใหญ่ดูที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน เสียสตางค์ดูครั้งละ 5 บาท ส่วนใหญ่ก็มีพวกเพื่อนที่ชอบดูรายการนี้ดูด้วยกันหลายคน ดูมวยบางทีก็มีการพนันด้วย แต่ผมเล่นน้อย เล่นอย่างมากแค่ 20-50 บาท เท่านั้น เล่นให้มันดูตื่นเต้นเพราะจะได้เชียร์มวยที่ตนเล่นพนันอยู่"

"ชอบรายการเพลง 7 สีคอนเสิร์ต ดูได้ทั้งวงลูกทุ่ง และวงสตริงค์ ชอบดาราที่ร้องทุกคนเพราะเขาทำให้ผมมีความเพลิดเพลิน มีความประทับใจ มีความสุขในการชม รายการข่าวไม่ชอบ โดยเฉพาะข่าวการเมืองฟังแล้วปวดหัวเห็นมีเรื่องกัน อยู่เรื่อยเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้ ผมเลยไม่สนใจข่าวใด ๆ ทั้งสิ้น ทำมาหากินไปวัน ๆ หนึ่งก็พอใจแล้ววิทยุ ชอบฟังเพลงกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มผมชอบฟังเพลงสตริงค์กับเพลงลูกทุ่ง จากสถานีวิทยุ ต.ช.ด. อุดรธานี ฟังแล้ว มีความสุข มีความสบายใจและมีความสนุกที่ได้ฟังกับเพื่อน ๆ "

นางนันทา สุขชานาญ

"ที่บ้านมีทั้งโทรทัศน์และวิทยุ ชอบดูละครช่อง 7 ดูได้ทุกเรื่อง แต่ชอบเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง มากที่สุด เรื่องสนุกดี มีดาราเยอะ เยอะ ชอบพระเอก ร้องเพลงได้เก่ง ดูแล้วสนุกดี ดูทั้งครอบครัว ลูกชายก็ชอบมากร้องเพลงในละครได้ทุกเพลง, วิทยุทรานซิสเตอร์ ประจำตัว พาไปฟังในไร่อ้อยด้วย ชอบฟังกับเพื่อนๆ ชอบเพลง ลูกทุ่ง ของ สุনারี ราชสีมา ฟังแล้วเพราะดี เสียงก็ดีมาก นักร้องชายก็ชอบ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เพลง จดหมายผิดช่อง, นางรอร, สิ่งนางฯ ฟังแล้วได้อารมณ์ ทำให้รู้สึกสบายใจ ร่วมร้อง เพลงตามด้วย"

สรุปจะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า คนงานใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อความต้องการสนองอารมณ์ เช่น การฟังวิทยุฟัง แล้วมีอารมณ์คล้อยตาม ซึ่งอาจจะตรงกับชีวิตของตนเองเช่น เพลงเกี่ยวกับความรัก เพลงสิ่งนาง จดหมายผิดช่อง นางรอร ของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย หรือ ชอบดาราคนโปรดที่หน้าตาดี สวย เสียงดี และแสดงเก่ง อย่างละครโทรทัศน์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ซึ่งมีดารานักแสดง ดาราตลก และดารานักร้องคนโปรดมาร่วมแสดงด้วย อีกเนื้อเรื่องและเพลงก็เป็นเรื่องราวของชนบท จึงทำให้เกิดความประทับใจ ส่วนการนำประโยชน์และผล เป็นการสนองความต้องการ ความพึงพอใจ ความสนุกสนาน และได้ข้อคิดจากการดูรายการต่างๆ ซึ่งมีทั้งสาระและความรู้ต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การแนะนำวิธีคบเพื่อนฝูงของเด็กวัยรุ่น ให้หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด คบแต่เพื่อนดี ๆ ทั้งหมดนี้เป็นผลที่เกิดจากความประทับใจจากการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ได้ดี

สรุปผลจากการให้คำสัมภาษณ์ของคนงานไร่อ้อย แสดงให้เห็นว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ได้สนองความต้องการทางอารมณ์ของคนงานไร่อ้อย ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คนงานไม่ชอบเลย เช่น ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงทำให้คนงานต้องพักผ่อน

จากการทำงานในไร่อ้อย ความรู้สึกเครียดจากปัญหาครอบครัว และปัญหาที่เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน จึงทำให้คนงานต้องการผ่อนคลายจากความเครียด ความรู้สึกเชิง ความรู้สึกเบื่อหน่ายที่มักจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุ ทำให้คนงานต้องการพักผ่อนหย่อนใจและการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนงาน ก็คือ ความบันเทิง จากการเปิดรับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งจะทำให้คนงานผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย คลายความตึงเครียด คลายจากความแข็ง และหายจากความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ การที่คนงานมีความต้องการพักผ่อนหย่อนใจนี้ เป็นการสนับสนุนการศึกษาเรื่องความสนใจของคนงานไร่อ้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว เฮอร์ล็อก (Hurlock, 1974) ได้กล่าวว่า

ความสนใจหนึ่งในสามประการของวัยรุ่นก็คือ การพักผ่อนหย่อนใจซึ่งคนงานวัยรุ่น และวัยหนุ่มสาวจะต้องการเปิดรับสื่อมวลชนประเภทต่างๆ แล้วแต่ความพอใจ นอกจากนี้ คนงานยังรู้สึกสบายใจหายจากความเหงาและความกลัว ความเบื่อหน่ายได้จากการเปิดรับสื่อมวลชน และสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ก็เสนอภาพดาราคณโพรดของคนงานวัยรุ่น และวัยหนุ่มสาวจะทำให้คนงานประทับใจ และเกิดความสบายใจ ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความตื่นเต้นเร้าใจ ที่ได้เห็นภาพทางโทรทัศน์เหล่านั้น เมื่อสื่อมวลชนได้สนองความต้องการทางอารมณ์ของคนงานได้อย่างนี้ จึงทำให้คนงานได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชน

## 2. ความต้องการสร้างความมั่นใจและสถานภาพของคนงาน (Integrative Needs)

ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านสังคม และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมกลุ่ม เมื่อคนงานต้องการที่จะมีความมั่นใจในตนเอง และเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ คนงานสามารถเปิดรับสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสนองความต้องการดังกล่าวได้

ส่วนความต้องการทางด้าน Integrative Needs ซึ่งมีความสำคัญสำหรับคนงานอีกประการหนึ่ง ได้แก่

ความต้องการด้านสถานภาพอันเป็นที่ยอมรับของสังคม สังคมที่สำคัญของ  
คนงานที่ให้ความสำคัญมากก็คือ สังคมของเพื่อนจากการวิจัยพบว่า คนงานได้ใช้  
ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชนมาสนองความต้องการ เป็นที่ยอมรับของ  
เพื่อน ๆ

น.ส. สายฝน แนวน้อย (อู๋)

"ชอบชมรายการทำอาหาร"จานเด็ด" ทางโทรทัศน์เพราะเป็นคนชอบ  
ทำอาหารอยู่แล้ว เมื่อมาชมรายการนี้จึงชอบมาก เพราะ มีการบอก  
วิธีทำอาหารที่ชอบ เช่นวิธีทำ ลาบปลาดุก หรือลาบเป็ด แทนการใช้  
เนื้อวัว เนื้อควาย มาทำเป็น ลาบเลือดหรือก้อย ซึ่งเป็นของสด ๆ  
ดิบ ๆ แต่วิธีการทำทางโทรทัศน์แนะนำให้ทำอาหารให้สุกเสียก่อน เพื่อ  
เป็นการป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งจะมีการบอกวิธีทำอาหารที่ถูกต้อง และ  
ถูกสุขอนามัย พอรู้วิธีทำแล้ว ก็ลองทำดู ทำเสร็จแล้วเอาไปให้พวกพี่น้อง  
หรือ พ่อแม่ ชิมดู พอมีคน บอกว่า อาหารที่ทำนั้นทำได้อร่อยดีมาก ก็  
ดีใจ แสดงว่าทำเองได้ และถ้าให้ทำเพื่อเป็นอาชีพก็มีความเชื่อมั่น  
ว่าทำได้แน่ ๆ"

"ชอบดูโทรทัศน์ช่อง 7 ประจำ ชอบรายการละคร ดูทุกเรื่อง  
ส่วนมาก ดูกับพวกเพื่อนที่บ้านนาย ดูทีไรแล้วได้พบเพื่อนๆ ได้คุยกัน  
ชอบดาราทุกคน ส่วนใหญ่คุยกับเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับดารา ชอบดารา  
หลายคน เช่น มาช่า วัฒนพานิช, ทิช ฌ ตะกั่วทุ่ง, ยूरันท์  
ภมรมนตรี, อู๋เทน พรหมมินทร์ (เท่) ฯลฯ ดูเพื่อความ  
เพลิดเพลิน สนุกสนานและความสบายใจ"

"ส่วนวิทยุก็มีวิทยุทรานซิสเตอร์ประจำตัว ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง  
และเพลงสตริง ชอบเปิดรับฟังรายการเพลงสถานีวิทยุ ต.ช.ด.  
อุดรธานีจะชอบฟังเพลง ของมอส, ทิช, โดม, เท่ ส่วนใหญ่

จะฟังเพลงรักมีทั้งสมหวังและไม่สมหวัง ทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่าง ฟังแล้วสบายใจอบอุ่น มีความสุข สนุกสนาน"

นายไพฑูรย์ โสภณรัตน์

"จะชอบทำงานเกี่ยวกับการปลูกพืชมาก เวลาตอนเย็น ทางโทรทัศน์ จะมีรายการข่าวเกษตรกรรม จะสอนการปลูกต้นไม้ เช่น การปลูกเห็ดหอม การปลูกผักต่างๆ จึงทำให้มีความมั่นใจในการทำสวนครัว ภายในบ้าน จากเมื่อก่อน จะไม่ค่อยมั่นใจ ทำให้ไม่กล้าปลูกเพราะกลัวตาย แต่ตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้น สามารถนำเอาไปขาย ทำให้มีรายได้พิเศษมาจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง"

นายชาย หาสงคราม

"พอเลิกงานในไร่ พอลกลับบ้านก็ชอบดูโทรทัศน์เกี่ยวกับรายการ พบหมอศิริราช ชอบดูมากเพราะให้ความรู้มาก ทำให้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การใช้ยาที่ถูกต้อง บางที่ตอนอยู่ในไร่ คนงานบางคนมีอุบัติเหตุต่างขึ้นมา ก็ารู้วิธีปฐมพยาบาล ส่วนวิทยุก็จะชอบฟังข่าวเกี่ยวกับหมอกที่มากอธิบาย เรื่องโรคระบาดต่างๆ ทำให้ระวังดูแลตัว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคบางชนิด เช่น โรคหวัด โรคตาแดง ทำให้รู้จักระวังรักษาตัว และทำให้คนงานส่วนใหญ่ เกิดความเชื่อถือในตัวเรามากขึ้น"

นางสนธิ์ อุดมกิจ

"จะชอบดูข่าวพื้นบ้าน รายการหมอชาวบ้าน ทางโทรทัศน์ เป็นต้น จะได้รับความรู้มาก เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งในเต้านม และมะเร็งในมดลูก และ วิธีตรวจพบมะเร็งเบื้องต้น บางทีก็จะ



แนะนำเพื่อน ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ดูมา เพื่อนรุ่นเดียวกันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อนส่วนใหญ่ก็จะสนใจฟัง เราก็อธิบายตามที่ดูมา ทำให้เพื่อน ๆ มีความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับในสังคมเพื่อนฝูง"

"ชอบทำอาหารต่าง ๆ จะชอบดูรายการจากโทรทัศน์ เรื่องการทำอาหาร จะสอนทำอาหารแปลก ๆ และสอนการเก็บอาหารให้อยู่ได้นาน และก็จะทำตาม พอทำได้ จะไปบอกเพื่อนบ้านต่อไป เพื่อนบ้านก็จะทำกัน ทำให้เกิดความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของ เพื่อน ๆ บางทีก็จะฟังวิทยุ รายการหมอชาวบ้าน จะทำให้รู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนอย่างไร จึงทำให้สุขภาพดี ทำตัวให้แข็งแรง"

นายสวัสดิ์ กองทุ่งมล

"ชอบทำสวนครัว ปลูกผัก ปลูกไม้ประดับต่าง ๆ อยู่แล้ว พอกลับจากการทำงาน จะชอบดูโทรทัศน์ข่าวทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะรายการดินดำน้ำชุ่ม จะมีการสอนเรื่องการเพาะปลูก เช่น การปลูกเห็ดหอม การปลูกผักสวนครัว การขยายพันธุ์ โป๊ยะเขียน ก็นำมาลองปลูกโป๊ยะเขียนจากวัสดุเหลือใช้ เมื่อปลูกได้ผลดี ก็จะนำไปขายเป็นการหารายได้พิเศษได้อีกทางหนึ่ง จึงทำให้เกิดความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อน และครอบครัวของตน "

น.ส. บุญช่วง จันทร์ดวง

"โดยมากเวลาอยู่กับหมู่กับเพื่อน ๆ ก็จะคุยกันเรื่องดาราราวที่ชอบใคร บางคนก็ชอบดารานักร้องอย่าง มนต์ลลิตา คำสร้อย นักร้องเพลงลูกทุ่ง บางคนก็ชอบ "มอส" ปฏิภาณ ปฐวิภาณต์ จาก 3 หนุ่มสามมุม บางคนก็ชอบ "แท่ง" ศักดิ์ลลิตา แท่งทอง ชมว่ารูปหล่อดีนะ ทำทางก็ดี แสดงก็เก่ง พวกเพื่อนจะหาเรื่องราวเกี่ยวกับ

ดาราทัดตนชอบมาแล้วให้เพื่อน ๆ ฟัง คนที่ชอบคอเดียวกันก็จะตั้งใจฟัง บางทีก็จะช่วยพูดเสริม บางคนจะมาถามอีกว่า มีข่าวอีกไหม ได้ข่าวว่าดาราคณนั้นรักกับคนนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ กลับเลิกรักกันแล้ว เพื่อนก็จะตั้งใจฟัง ทำให้มีความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนฝูง"

นางวันเพ็ญ วุฒิสเสลา

"คุณละครโทรทัศน์ช่อง 7 แต่จะดูเฉพาะเรื่องที่คุณชอบเท่านั้น เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง คุณแล้วสนุกมาก ชอบเพลงทุกเพลงในเรื่อง มีดาราส่งแยะแยะ ทั้งดาราทโทรทัศน์ และดารานักร้องลูกทุ่ง ชอบพระเอก ศรีนยู วงษ์กระจ่าง ร้องเพลงได้เพราะ ได้เห็นดารานักร้องเก่า ๆ เช่น ชาย เมืองสิงห์, ยอดรัก สลักใจ, พนม นพพร พวกนี้ร้องเพลงกันเก่ง ๆ ทั้งนี้ รายการเกมส์โชว์ก็ชอบดู เช่น รายการชิงร้อยชิงล้าน คุณแล้วตื่น ตื่นดี ชอบปัญญา นิรันดร์กุล กับมยุรา ธนะบุตร เป็นพิธีกร มีตลก หมา จ๊กมิก เป็นตัวตลก ทำให้ผู้ชมหัวเราะ คุณแล้วสนุกดี"

"วิทยุมีเป็นของตัวเอง ชอบพกไปฟังด้วยทุกแห่ง เพราะเป็นเพื่อนได้ดี เวลาทำงานก็เอาไปฟังด้วย ชอบฟังเพลงลูกทุ่งกับรายการข่าว เพราะเปิดรับฟังทั้งสองแห่งคือ ตอนเช้าชอบฟังข่าวของสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ส่วนรายการเพลงก็ฟังของสถานีวิทยุ ต.ช.ด. เขาเปิดเพลงให้ฟังแยะกว่าสถานีอื่น ๆ เพลงลูกทุ่ง ชอบเพลงของมนต์สิทธิ์ คำสร้อย และของสุนารี ราชสีมา สองคนที่ร้องเพลงได้เพราะจริง ๆ ขณะนี้ทำขนมขาย จึงชอบฟังข่าวที่บ้านเกี่ยว กับอาชีพเสริม ของวิทยุ อ.ส.ม.ท. เช่น

จะมีการสอนวิธีทำกล้วยน้ำว้าตากแห้ง แล้วเอามาอบน้ำผึ้ง  
 ฟังแล้วได้ความรู้ และได้นำมาทดลองทำดูบ้างอย่างที่ฟังมา  
 จากวิทยุ"

### สรุปผลจากการวิจัย

คนงานไร่้อยโดยเฉพาะวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ชอบวงการบินเท็งมาก  
 และได้พูดถึงคนในวงการบินเท็งหลายประเภท เช่น ดารา นักแสดง นักร้อง  
 ดาราตลก เช่นคณะไนต์เชิญยิ้ม พวกเสนายุทธการชัยบึงหมอก โดยเฉพาะคนใน  
 วงการบินเท็งที่น่ารักชอบมากที่สุด ถ้าเป็นดาราก็ชอบเพราะมีคุณสมบัติคือ รูปหล่อ  
 สวย น่ารัก แสดงดี แต่ถ้าเป็นนักร้องมักจะเป็นคนที่ร้องเพลงเก่ง ไพเราะ รูปหล่อ  
 หรือน่ารัก ถ้าเป็นนักร้องหญิงชอบเพราะเป็นคนเก่ง เช่น สุณารี ราชสีมา,  
 จินตหรา พูนลาภ, มาช่า วัฒนพานิช ฯลฯ ชอบตลก เพราะทำอะไรแปลก ๆ  
 แตกต่างกันไป ทำให้หัวเราะ สนุกสนาน ดูแล้วสบายใจ คนงานชอบติดตาม และ  
 นำมาเล่าให้เพื่อนฟังในขณะทำงานหรือขณะมีเวลาว่าง และจับกลุ่มคุยกัน สังเกต  
 ว่าคนงานคนไหนมีความรู้เรื่องดาราดังในเรื่องที่เพื่อน ๆ กำลังสนใจ เพื่อจะยอมรับ  
 ซึ่งความต้องการในข้อนี้ คนงานส่วนมากได้รับจากสื่อมวลชนมากที่สุด คือทางโทร  
 ทัศน์ และวิทยุ

จะเห็นได้ว่าคนงานมีการนำประโยชน์และผล ที่ได้จากการใช้สื่อวิทยุและ  
 โทรทัศน์ เพื่อสนองความต้องการด้าน Integrative Needs หลายประการ  
 ดังเช่น ความต้องการได้รับความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มักจะเป็น  
 เรื่องของความสามารถทางด้านสติปัญญา ทางปฏิบัติเช่นการทำอาหารจานเด็ด  
 การทำขนม การปลูกผักสวนครัว ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยใน  
 สังคม และความต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคมของคนงานด้วยกันเอง

### 3. ความต้องการข่าวสารความรู้และความเข้าใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ (Cognitive Needs)

คนงานผู้ใช้สื่อมวลชนบ่อย ๆ ครั้งทุกคนมีความเห็นว่าข่าวสารและความรู้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีผลทำให้สื่อมวลชนได้รับการพัฒนาขึ้นหลากหลายแขนงและสามารถส่งข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ไปยังสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น เพราะฉะนั้นคนงานไร่อ้อยที่มีอายุหรืออาจจะ เป็นวัยหนุ่มสาวด้วย มีความต้องการที่จะรับรู้ข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศและในโลกให้ทันผู้อื่นและนำข่าวสารความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อีกด้วย ถือได้ว่าความต้องการข่าวสารความรู้เป็นความต้องการทางสังคมของคนงานไร่อ้อยทุกวัย

คนงานกลุ่มที่ชอบชมข่าว "การเมือง" ก็ชอบจะฟังข่าวการเมืองยังเป็นข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แล้ว คนงานไร่อ้อยแทบทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยคนหนุ่มสาว คนมีอายุ สนใจเรื่องการเลือกตั้งที่จะมีเป็นอย่างมาก เพราะหมายถึง จะได้รับการแจกเงินทอง สิ่งของจากผู้สมัครเข้าชิงชัยกันเป็น ส.ส. เป็นการซื้อเสียง จะเห็นได้จากคำสัมภาษณ์คนงานทุกคนบอกว่า อยากให้มีการเลือกผู้แทนกันบ่อย ๆ ปีละครั้งยิ่งดี เพราะจะได้รับการแจกเงิน เพราะอย่างน้อยการซื้อเสียง การเป็น ส.ส. ชาวบ้านคนหนึ่งจะได้รับการแจกเงินอย่างน้อยก็หัวละ 300 บาท นี้เป็นอย่างต่ำและทุกคนในพื้นที่นี้ก็รู้กัน เพราะฉะนั้นข่าวสารการเมืองจึงเป็นที่สนใจของคนงานไร่อ้อยที่มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง แม้กระทั่งเด็ก ๆ อายุยังไม่ถึงสิทธิเลือกตั้งก็ได้รับเบอร์ของผู้สมัครพร้อมทั้งของขวัญในรูปขนม และวานให้ไปบอกพ่อแม่ พี่น้อง ให้ลงคะแนนเสียงให้ เช่นนี้เป็นต้น

นายบำรุง จารุพงษ์ทวีช

"ผมชอบดูข่าวต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ ชาวบ้านเมือง ชาวการเมืองชอบมากที่สุด ยิ่งข่าวเกี่ยวกับผู้แทน ชาวการถ่ายทอดการประชุมสภาแล้วติดตามชมตลอด ดูแล้วทำให้ทราบข่าวทันเหตุการณ์ของประเทศชาติ เวลานี้บ้านเรา

เมืองเราเป็นอย่างไรบ้าง ปัญหาการสไตรด์จัดการได้ไหม  
 ปัญหาความยากจนของคนอีสานได้รับการแก้ไขหรือเปล่า  
 ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงขณะนี้ รัฐบาลจะ  
 แก้ได้หรือเปล่า ชะโยมชะโจรชุมยิ่งกว่าชุม ทุกอย่างเป็น  
 ปัญหาของสังคม เรื่องราวต่าง ๆ นี้ ผมก็รู้ข่าวจากการดู  
 โทรทัศน์ทั้งนั้น ที่สนใจมากที่สุดขณะนี้ ก็คือข่าวของราคาอ้อย  
 ปีนี้จะดีหรือไม่ รัฐบาลจะควบคุมราคาไม่ให้ต่ำกว่าตันละ  
 650 บาท ได้หรือเปล่า ผมติดตามข่าวนี้ตลอดเวลาเพราะ  
 เป็นข่าวที่มีผลได้ผลเสียเกี่ยวกับอาชีพทำไร้อ้อยของผมเอง  
 ถ้าอ้อยราคาดีก็พอมีเงินใช้บ้าง ถ้าอ้อยราคาตก ผมก็เดือดร้อน  
 เพราะฉนั้นผมจึงติดตามข่าวสารนี้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ  
 ข่าวทางการเกษตร.....

รายการ กีฬาทางโทรทัศน์ ก็ชอบ ฟุตบอล มวยไทย  
 และมวยชิงแชมป์เปียน ชอบเปิดดูมากที่สุด ต่อขกันมันส์สนุกดี  
 เกลี่ยดรายการเพลงมากที่สุด เกลี่ยดพวกวัยรุ่นร้องกรีด ๆ  
 เวลาที่มีรายการเพลงทางโทรทัศน์ ผมไม่เคยดูเลย ไม่สนใจด้วย"

"รายการวิทยุ ก็ชอบฟังข่าวพื้นบ้านของวิทยุ ท.ท.ท. กรมประชาสัมพันธ์  
 พันธุ์ และข่าวของ อ.ส.ม.ท. อุดรธานี โดยมากข่าวจะมีมาก  
 หน่อย ทางหอกระจายข่าวเปิดให้ฟังข่าวก็ฟังเพราะผมอยู่ใกล้บ้านผู้  
 ใหญ่บ้าน ได้ยินอยู่แต่ก็เปิดให้ฟังบ้างไม่บ่อยนัก วิทยุของผมตอนนี้  
 เสียอยู่ ยังไม่ได้แก้ ต้องอาศัยฟังข่าวตอนเช้า ๆ จากหอกระจาย  
 ข่าวอยู่ ส่วนตอนค่ำ ๆ ผมก็ฟังข่าวโทรทัศน์เอา"

นายไพโรจน์ เรืองจิตรนกุล

"ผมชอบฟังทางการเมืองมากที่สุด ทางโทรทัศน์ รายการ  
 อภิปรายเกี่ยวกับการเมือง รายการทันโลก ยิ่งรายการที่

เอาผู้แทนมาออกรายการพบปะกับประชาชนผมชอบมาก ขาดดูไม่ได้เลย เพราะดูแล้วมันสนุก ได้ความรู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารของบ้านเมือง ยิ่งข่าวรัฐบาลจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม ผมยิ่งชอบฟัง เพราะมันกระทบถึงเศรษฐกิจส่วนตัวของผมด้วย ของแพง ผมก็ต้องซื้อของแพง เดียวนี้แย่มากทุกอย่างเร็วกว่าเก่ามาก ผู้แทนก็ได้เข้าไป ก็ซื้อเสี่ยงกันทั้งนั้น ผมยังได้เงินเลย แต่จะไปเลือกให้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นส่วนตัวของผม..... ชาวต่างประเทศก็ชอบดู และดูเป็นประจำ ทำให้รู้ทันโลกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในที่ต่าง ๆ ผมเป็นช่างผมจะชอบข่าวทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆ ละครผมไม่ชอบดู... ให้ออก ๆ กับเมียเขาไปดู"

"ส่วนวิทยุ ผมก็มี ชอบฟังข่าวบ้านเมืองจากวิทยุ ท.ท.ท. กรมประชาสัมพันธ์, อ.ส.ม.ท., ต.ช.ด.อุดรธานี ก็ชอบเปิดฟังหมด โดยมากทำงานไปด้วยฟังวิทยุไปด้วย มีลูกน้องเป็นลูกมืออยู่ 5 คน พวกนี้มันชอบฟังเพลงลูกทุ่ง เพลงสตริงค์ ก็เลยฟังได้ทุกอย่าง ตามใจลูกน้อง แต่ไม่ชอบมากเหมือนชอบฟังข่าว"

นายสมโภช มุลปล้องบัว

"โทรทัศน์ ผมชอบดูข่าวบ้านเมือง ข่าวภายในประเทศ และข่าวต่างประเทศ รวมทั้งข่าวการเกษตรด้วย ส่วนใหญ่ผมจะติดตามข่าวทุกวัน ยังมีข่าวการเกษตร เกี่ยวกับราคาอ้อย แล้วผมจะสนใจและติดตามข่าวอยู่เสมอ ส่วนข่าวบ้านเมือง ก็ติดตามสถานการณ์ของสภาวะของประเทศ จะได้รับรู้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจบ้านเรากำลังถดถอยขนาดไหน"

ยังแจ็งเลย ผู้บริหารมีการชักยอกกันมโหฬาร ประชาชน  
เอาเงินไปฝากธนาคารก็เลยแย้ไปตาม ๆ กัน ผมว่า  
การควบคุมการเงินของประเทศแย่มากเสียหายเป็นหมื่นล้าน  
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเศรษฐกิจของชาติพังยับเยินหมด  
ผมเป็นชาวไร่อ้อยยังกระทบกระทั่งนอนไปหมด ราคาอ้อย  
จะได้ราคาดีหรือเปล่านั้นไม่รู้ ของใช้ต่าง ๆ ราคา  
แพงไปหมด แม้ของกินที่บ้านนอกนั้นก็ขึ้นราคาเลย เดือดร้อน  
ไปทั่ว รัฐบาลจะแก้ได้หรือเปล่า ทั้งหมดนี้ผมก็ฟังจากข่าว  
ทั้งนั้นแหละ ทำให้รู้ได้เห็น ขอบรายการพบประชาชน  
กับรายการพูดจาภาษาชาวบ้าน ผมดูประจำ ทำให้หูตากว้าง  
ไกลส่วนรายการกีฬา ก็ชอบดูฟุตบอล ส่วนมวยไทยวัน  
เสาร์ช่อง 7 ชอบดูเป็นประจำ ดูแล้วตื่นเต้นดี สนุกมาก  
โดยเฉพาะมวยชิงแชมป์เปียนโลก ขาดดูไม่ได้เลย"

"วิทยุ ผมก็ฟังข่าวของสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. อุดรธานี  
ตอนเช้า ๆ ทุกวัน ชอบข่าวการเกษตร ข่าวพื้นบ้าน  
ข่าวหมอลำบ้าน รายการเพลง ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟัง  
ผมต้องไปติดต่องานข้างนอกประจำ ส่วนใหญ่ก็ฟังวิทยุใน  
รถยนต์ที่มี"

นายสมาน ปัจจาอะ

"ที่บ้านเป็นสำนักงานทะเบียนบ้าน และเป็นหอกระจายข่าวด้วย  
มีสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์..." จะชอบดูแต่ข่าวทั้งทางโทรทัศน์  
และฟังวิทยุ เกี่ยวกับข่าวการเมือง ข่าวพื้นบ้าน ข่าวการ  
เกษตร วิทยุจะได้ฟังจากทางหอกระจายข่าว ทำให้มีความรู้ ทัน  
ต่อเหตุการณ์ต่าง"

"โดยเฉพาะวิทยุ ผมจะเปิดข่าว 7 โมงเช้าของสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนฟัง แต่จะปิดหลังจาก 8 โมงแล้ว.... เว้นแต่ถ้าผมมีธุระเข้าไปในเมือง ก็ไม่ได้เปิดให้ฟัง แต่โดยทั่วไปแล้ว คนก็ไม่ค่อยสนใจฟังข่าวที่นี้มากนัก ส่วนใหญ่แต่ละบ้านก็มีวิทยุกันทั้งนั้น"

"โทรทัศน์ ส่วนใหญ่จะเปิดตอนมืด ๆ เปิดฟังข่าว ที่นี้เปิดได้ชัดดี ก็ข่าวของช่อง 7 ส่วนใหญ่ผมจะฟังข่าวภายในประเทศ ข่าวเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้นเพราะผมเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องสนใจข่าวบ้านเมือง ข่าวต่างๆเป็นพิเศษ ส่วนรายการอื่นๆ ผมไม่ค่อยได้ดู ส่วนใหญ่แล้วทางลูก และครอบครัวดูกัน บางทีก็มีคนใกล้ๆ บ้าน มาดูด้วย พวกนี้ชอบดูละครกัน ส่วนตัวผมนั้นไม่ชอบดู ชอบแต่ข่าวอย่างเดียว"

น.ส. บุญช่วง จันทร์ดวง

"จะชอบฟังและชม ข่าวนับเท็ง ทั้งทางโทรทัศน์ และวิทยุ ทำให้รู้เรื่องต่างๆ ในวงดารานับเท็ง ว่าดาราคณไหนเป็นอย่างไบบ้าง ใครแต่งงานกับใคร หรือใครเลิกกับใคร โดยมากจะคุยในหมู่เพื่อนๆ จะเล่าให้เพื่อนๆ ฟังในขณะที่ทำงานหรือขณะพักผ่อน เพื่อนจะสนใจมาก ก็จะทำให้รู้สึกดีใจ ว่ารู้ข่าวนี้ก่อนเพื่อน ทำให้เพื่อน ๆ ยอมรับว่าเป็นคนทันข่าว"

นาย วันชัย สุขประเสริฐ

"โทรทัศน์ ชอบดูรายการมวยไทยมากที่สุด เล่นพนันมวย เหมือนกันแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่ชอบดูมวยกับเพื่อน ๆ ที่เป็นขาประจำดูมวยด้วยกัน ดูที่ร้านค้าเสี่ยสดางค์ค่าที่นี้ครั้งละ 5 บาท แต่ไม่ค่อยได้นั่ง เพราะชอบยืนเชียร์มวย"



มากกว่า มันส์กว่านี้เชียร์ ออกกรสชาติได้มากกว่า  
รายการข่าวก็ชอบดูข่าวบ้านเมือง แต่ก็ไม่มาก ดูแต่  
ข่าวสำคัญ ๆ เท่านั้น

ส่วนรายการเพลง 7 สีคอนเสิร์ต รายการนี้ชอบมาก  
ชอบดูเพราะเขาจะเอาวงดนตรีที่ตั้ง ๆ และนักร้องที่กำลัง  
ฮิต ๆ อยู่ในเวลานี้ เอามาแสดงให้ชมทั้งวงลูกทุ่งและ  
วงสตริง ดูแล้วสนุกสนานดี ได้หัวเราะ และเพลิดเพลิน  
กับเสียงเพลง"

"วิทยุมีเป็นของตนเอง เป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ยี่ห้อโซนี่  
ชอบฟังเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริง ชอบเพลงของ มนต์สิทธิ์  
คำสร้อย เพลงสิ่งนาง เพลงจดหมายผิดช่อง ร้องได้  
เพราะดี ส่วนเพลงสตริงก็ชอบนักร้องมี มอส, ทาทา,  
โจอ็อบอย ฟังแล้วรู้สึกสนุกดี ฟังแล้วมันส์ ดูคึกคักดี  
น่าเดินตามเสียงเพลงไปด้วย จังหวะมันเร้าใจดีมาก  
ข่าวก็สนใจ โดยมากสถานีวิทยุเขาจะเปิดข่าวให้ฟัง  
เป็นช่วง ๆ อย่างเช่น วิทยุ อ.ส.ม.ท อุดรธานี จะ  
เน้นเรื่องข่าวทั่วไป ส่วนผมชอบฟังข่าวบ้านเมือง  
ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบ้านเมือง ทำไม  
ของกินถึงแพง ที่นี้ตำส้มเมื่อก่อน 5 บาทก็ซื้อกินได้แล้ว  
เดี๋ยวนี้ขายจานละ 10 - 15 บาท แพงมากไป เห็น  
แม่ค้าบอกว่าลูกมะนาว เดี่ยวนี้ลูกหนึ่งเกือบ 10 บาท  
เข้าไปแล้ว เลยแยะไปตาม ๆ กัน ทั้งคนซื้อกินและคนขาย  
เมื่อไรจะถูกลงเสียที"

นางสุนีย์ อุดมกิจ

"ส่วนใหญ่ ดูโทรทัศน์ที่บ้านนายเป็นประจำ เพราะบ้านอยู่ข้าง ๆ

กันที่บ้านนายชอบเปิดดูละคร ช่อง 7 มีคนมาดูเยอะแยะ ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ ๆ บ้านนายทั้งนั้นดูได้ทุกๆ เรื่องที่เปิดให้ดู มาที่นี่จะได้คุยกับพวกเพื่อน ๆ สนุกดี รู้สึกสบายใจ"

"วิทยุก็ฟังจากวิทยุทรานซิสเตอร์ ชอบฟังสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. และ ต.ช.ด. อุดรธานี ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมาก ของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ชอบเพลง สี่นาง ฟังแล้วเพราะดี เพลงอื่นก็ชอบ และชอบฟังข่าวพื้นบ้านเกี่ยวกับ หมอชาวบ้าน ได้ความรู้ดี ทำให้รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ"

นายสวัสดิ์ กองทุ่งมล

"ชอบดูรายการตลก เช่น ขบวนการจีเส้น มีดาราตลกมากมาย มีทั้งดาราตลกรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รวมกัน และชอบดูรายการ 7 สี คอนเสิร์ต โดยเฉพาะนักร้องเพลงลูกทุ่ง เช่น มนต์สิทธิ์ คำสร้อย และส่วนนักร้องเพลงหมอลำ ก็ชอบดูจินตหราพูนลาภ มาออกแสดงเชิง ให้ชม, ชอบดูข่าวทางโทรทัศน์ ชาวบ้านเมือง ชาวดินดำน้า ชุ่มข่าวทางด้านเกษตร ทำให้ได้รู้ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านเมืองเรา ว่ามีเหตุการณ์อะไรมาบ้างส่วนข่าวทางด้านเกษตร รายการดินดำน้าชุ่ม มีการหารายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ เช่น สอนปลูกต้นไม้ประดับง่าย ๆ เช่น การขยายพันธุ์โป๊ยเซียนการทำปุ๋ยคอกจากวัสดุเหลือใช้" "ส่วนวิทยุฟังเพลงได้ทุกชนิดไม่ว่าจะลูกทุ่งหรือหมอลำก็ฟังได้ เพราะใช้เพลงเป็นเพื่อนเท่านั้น เพื่อคลายเหงาในยามว่างจากงาน ชอบฟังข่าวพื้นบ้าน จากสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท., ท.ท.ท. กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเสนอข่าวเป็นช่วงๆ เช่นข่าวด่วนต่างๆ หรือประกาศด่วน ทำให้ได้รับข่าวสารต่างๆ ทันเหตุการณ์"

นางอัมพร ขอดแก้ว

"บ้านนาย ที่นี้มีทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ก็ฟังทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ตามแต่นายเขาจะเปิดเพราะทำงานดูแลบ้านให้นาย แต่ที่บ้านนี้เขาเปิดดูละครโทรทัศน์ช่อง 7 ทุกวัน มีคนงานที่อยู่ใกล้ ๆ บ้านมาดูด้วยกันหลายคน ดูได้ทุกเรื่องที่มี โดยมากจะฟังเขาคุยกันมากกว่าว่าชอบดาราคนไหน เรื่องเป็นอย่างไร สนุกแค่ไหน ชอบฟังเขาวิจารณ์ละครกันก็สนุกดี ละครก็เพลิน ฟังคุยกันก็สนุก..... โดยส่วนตัวชอบดูข่าวอาชญากรรม ในรายการตามล่าหาความจริง เป็นรายการติดตามสืบจับคนร้ายที่ทำผิดกฎหมายมาลงโทษชอบดูมาก เพราะทำให้เรารู้ทันคน และรู้ระวังตัวเองจากภัยอันตรายจากคนร้าย ... ส่วนรายการข่าวก็ชอบฟัง ส่วนใหญ่ตัวนายเขาชอบฟังข่าวการเกษตร ข่าวบ้านเมือง โดยมากฟังข่าวไปก็ทำงานบ้านไปด้วย ส่วนวิทยุก็ฟัง ๆ ตามแต่นายเขาจะเปิด ส่วนใหญ่เปิดฟังข่าวตอน 7 โมงเช้า เป็นข่าวบ้านเมืองเสียส่วนมาก เพลงรู้สึกว่าจะฟังได้ทุกเพลง เขาเปิดเพลงอะไรก็ฟังได้ทั้งนั้น แล้วแต่เขาจะเปิดฟัง เราเป็นผู้ร่วมฟังด้วยเท่านั้น..."

นาย มาโนช เรืองจิตรนุกูล

"โทรทัศน์ ที่บ้านผมเปิดให้ดูละครทางช่อง 7 ทุกวัน ตั้งแต่ 20.30 - 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงละครของช่อง 7 มีลูกน้องคนงานที่อยู่ใกล้ ๆ บ้านมาดูกันแยะ แล้วแต่เรื่องของละคร เรื่องไหนฮิตมาก ๆ คนดูที่นี้มีมากกว่า 20 - 30 คน มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่เป็นแฟน ๆ ของรายการละคร ผมเองไม่ค่อยได้ดูหรอก จะดูก็แต่รายการ

ชาวภายในประเทศ และชาวต่างประเทศ ชาว  
การเกษตร เสียมากกว่า ถ้าอยู่บ้านก็ได้ดู ถ้ามีฐานะนอกบ้าน  
ก็ไม่ได้ดู "

"วิทยุ ก็ฟังข่าว 7 โมงเช้าของท.ท.ท. กรมประชาสัมพันธ์  
ขณะอยู่บ้าน แต่ถ้าอยู่บนรถก็เปิดฟังของสถานีวิทยุ  
อ.ส.ม.ท. เสียส่วนมาก เพราะเขาเสนอข่าวเป็นช่วง ๆ  
มีข่าวแยะหน่อย รายการเพลงก็ฟังได้ทั้งนั้น ทั้งลูกทุ่ง  
ทั้งหมดล่า ไม่ได้เจาะจงฟัง ฟังเพลงได้ทุกประเภท  
ชอบที่สุดก็คือข่าวทางการเกษตร เพราะจะได้รู้เกี่ยวกับ  
ราคาพืชผลต่าง ๆ โดยเฉพาะราคาอ้อย ปีนี้จะได้  
ราคาต้นละเท่าไร รัฐบาลจะกำหนดราคาเบื้องต้นของ  
ราคาอ้อยเท่าไร ทำให้เราได้รู้เลยว่า ปีนี้จะขาดทุนหรือ  
ได้กำไร ประมาณเท่าไร สามารถคาดคะเนได้ ชาวพวกนี้  
ส่วนมากผมได้จากทางโทรทัศน์และวิทยุ ชาวบ้านเมือง  
การเมือง ก็รู้ไว้บ้างว่าเป็นอย่างไรขณะนี้ แต่ขณะนี้รัฐ  
สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ของแพงขึ้นทุกวัน ค่าปุ๋ยที่ต้อง  
ใช้ทุกปีก็ขึ้นราคาทั้งหมด เดี่ยวนี้ปุ๋ยราคาเพิ่มอีก หนึ่งเท่า  
ตัว ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไป ชาวไร่แยะไปตาม ๆ กัน จะอยู่  
ได้ก็เฉพาะรายใหญ่ ๆ เท่านั้น ส่วนรายย่อยมีไร่อ้อย  
คนละ 50 - 60 ไร่ ก็ไปไม่รอด ต้องหันเหไปปลูก  
พืชอื่นทั้งหมด เดี่ยวนี้คนเอาพื้นที่ไร่อ้อย เอามาปลูก  
ต้นยูคาลิปตัสกันมากแล้ว เพราะได้ราคาดีกว่าราคาอ้อย  
ถ้าเศรษฐกิจเป็นอยู่อย่างนี้ ชาวของแพงอย่างนี้ ชาว  
ไร่อ้อยรายย่อยขาดทุนย่อยยับ รัฐบาลน่าจะแก้ไขเรื่องราคา  
อ้อยให้ดี ถ้าจะให้คุ้มทุนละก็ ควรกำหนดให้โรงงาน  
รับซื้ออ้อยในราคาต้นละ 700 บาทขึ้นนั้นแหละถึงพออยู่ได้บ้าง"

สรุปผลจากการวิจัย จะเห็นได้ว่า ความต้องการการใช้สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ของแรงงานในด้านความรู้และความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ จะเห็นได้ว่าข่าวสารและความรู้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีผลทำให้สื่อมวลชนได้รับการพัฒนาขึ้นหลากหลายแขนงและสามารถส่งข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ไปยังสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น เพราะฉะนั้นแรงงานไร้อาชีพ จึงมีความต้องการที่จะรับรู้ข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศและในโลกให้ทันผู้อื่น

ส่วนการนำประโยชน์และผล ของการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ทำให้ทราบว่า คนงานผู้ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยการนำข่าวสารความรู้นั้น ไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย ถือได้ว่าความต้องการข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ เป็นความต้องการทางสังคมของคนงานไร้อาชีพทุกวัย เป็นการพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ของบ้านเมือง โดยเฉพาะคนงานกลุ่มที่ชอบชมข่าว "การเมือง" ก็ชอบจะฟังข่าวการเมืองซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ เช่นมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ครั้งใดก็ตาม คนงานไร้อาชีพแทบทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยคนหนุ่มสาว คนมีอายุ สนใจเรื่องการเลือกตั้งที่จะมีเป็นอย่างมาก สิ่งที่ได้จากเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ได้ มาจากการติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

#### 4. ความต้องการหนีจากสภาพความเป็นจริง (Escape Needs)

เมื่อคนงานเครียดหรือได้รับความกดดัน จากการทำงานในไร้อาชีพ หรือจากทางบ้าน หรือคนงานไม่ต้องการที่จะเอาใจใส่ในชีวิตช่วงระยะเวลาหนึ่งคนงานจะมีความต้องการที่จะหนีจากสภาพความเป็นจริงในชีวิตช่วงหนึ่ง โดยการเปิดรับสื่อมวลชน ความต้องการข้อนี้เกิดจากปัญหาที่คนงานได้ประสบดังเช่น ความกดดัน ที่คนงานวัยรุ่นได้รับ ทำให้ต้องอาศัยสื่อมวลชนตลอดเวลา

ด.ญ. นิตยา อาจอิง (ป๋ม)

"พ่อแม่ไม่ชอบให้คบเพื่อนผู้ชาย จะขอไปเที่ยวงานบุญที่วัดกับเพื่อนชาย ก็ไม่ได้ กลัวจะเสียคนเพราะมีผู้ชายมาเกาะแกะตลอด จะไปก็ต้องไป กับพ่อแม่ถึงจะได้ไป กลุ้มใจจัง จะไปเที่ยวเองก็ไม่ได้ ไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้รู้สึกอึดอัดมาก อายากมีอิสระในตัวเองอยากทำอะไรที่ต้องการ อย่างคุยกับเพื่อนไปเที่ยวงานบุญที่วัดบ้าง แต่หนูก็ทำไม่ได้ พ่อแม่ชอบบ่นอยู่เรื่อยหาว่าไม่เชื่อฟัง ชอบเถียงพ่อแม่ หนูเลยเบื่อเลยหนีเข้าห้องคนเดียว ไม่ต้องการพูดกับใคร เซ็งมากเลย แต่สิ่งที่ทำให้สบายใจขึ้นมาบ้างก็คือ เปิดวิทยุฟังมันไปเรื่อย ๆ บางทีก็เปิดเสียงดัง ๆ ให้มันได้ยินทะลุเข้าไปในสมองเลย ทำให้ไม่ได้ยินเสียงบ่น ก็สบายใจขึ้นมามาก โดยเฉพาะเพลงสตริงค์ เสียงมันดังดี"

น.ส. บุญช่วง จันทร์ดวง

"พ่อแม่ชอบทะเลาะกัน เวลาพ่อได้เงินจากค่าแรงแล้วเอาไปซื้อเหล้ากินหมด กลับบ้านมาแม่ทวงเงินพ่อก็ไม่มีให้ เพราะแม่จำเป็นต้องเอาไปซื้ออาหารมากินในครอบครัว พ่อบอกไม่มีให้ เท่านั้นแหละ สงครามปาก ดำกันอืดอืด แต่พ่อนอนอยู่ตรงบันไดบ้านนั้นแหละหลับไปเลย แม่ก็ยังบ่นอยู่นั้นแหละ หนูกลุ้มบอกกับแม่ว่าพ่ungsี้หนูจะเบิกเงินค่าแรงของหนูเอามาให้แม่เอง เลิกค่าพ่อเถอะ แต่แม่ก็หาว่าหนูเข้าข้างพ่อเลย หนูไม่สบายใจ กลุ้มใจ อึดอัดใจมาก หนีไปอยู่บ้านเพื่อน ขอฟังเพลงจากวิทยุบ้านเพื่อน สบายใจแล้วจึงจะกลับบ้าน"

สรุปผลจากการวิจัย จะเห็นได้ว่ามีการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงจากสภาพความเป็นจริง โดยการเปิดฟังเพลงทางวิทยุให้เสียงดัง และเป็นการหลบหนีจากสภาพความเป็นจริง การนำประโยชน์และผลที่ได้รับก็คือทำให้ลืมชีวิตความเป็นจริงชั่วขณะ ทำให้ลืมสภาพความกดดันจากปัญหาในครอบครัวได้ และได้รับความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อวิทยุและโทรทัศน์กับเพื่อน

ดังนั้น จึงสามารถสรุปผลรวมจากการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการเปิดรับสื่อมวลชนของคณงานไร่อ้อยผู้ใช้สื่อมวลชน พบว่า การเปิดรับสื่อมวลชนของคณงานเกิดจากความต้องการจำเป็น 4 ประการ

ความต้องการลำดับแรกที่คณงานได้รับการตอบสนองจากสื่อมวลชนมากที่สุด ได้แก่ ความต้องการทางด้านอารมณ์ (Affective Needs) อันเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากจิตใจ เมื่อคณงานมีความรู้สึกบางประการ เช่น ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในไร่อ้อย ความรู้สึกเครียดจากอารมณ์ไม่ดี ความรู้สึกเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่สาเหตุ ซึ่งความรู้สึกเหงาและกลัว เมื่ออยู่บ้านโดดเดี่ยวลำพังคนเดียว ความรู้สึกไม่สบายใจจากปัญหาต่าง ๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคณงานไร่อ้อยนี้ คณงานได้ใช้สื่อมวลชนเพื่อทำให้ผ่อนคลายความรู้สึกต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ของคณงานและในเวลาเดียวกันคณงานก็ได้รับความเพลิดเพลิน ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และความประทับใจ คณงานได้ใช้สื่อมวลชนเพื่อทำให้ผ่อนคลายความรู้สึกต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ของคณงานและในเวลาเดียวกันคณงานก็ได้รับความเพลิดเพลิน ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และความประทับใจ

ความต้องการที่เกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองได้แก่ ความต้องการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจความมั่นคง และสถานภาพที่เป็นที่ยอมรับ อันเป็นความต้องการทางด้านสังคมของคณงาน เช่นการทำอาหาร ความรู้ที่คนทั่วไปควรรู้ เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคพยาธิ เป็นต้น การสร้างความมั่นคงหรือความปลอดภัยในสถานภาพของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานภาพความต้องการยอมรับจากเพื่อน ๆ โดยการแสวงหาข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับวงการบันเทิง ที่เพื่อน ๆ ให้ความสนใจ ซึ่งสื่อมวลชนก็ได้ตอบสนองความต้องการของคณงานได้

ความต้องการลำดับสาม ที่คณงานต้องการเปิดรับจากสื่อมวลชนได้แก่ ความต้องการข่าวสารความรู้อันเป็นความต้องการทางสังคมที่คณงานต้องการมีความรู้ความเป็นไปของบ้านเมือง ของประเทศชาติ และของโลก เท่ากับเพื่อน ๆ ต้องการที่จะยกระดับความรู้ให้ตนเองทางด้านการทำงานอาชีพ

ความต้องการอันดับสุดท้าย คือ ความต้องการหลีกเลี่ยงจากสภาพความเป็นจริงชั่วขณะเมื่อคนงานประสบกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ความกดดันที่ไม่มีความเป็นอิสระจากพ่อแม่ การทะเลาะของครอบครัวคนงานไม่ต้องการที่จะเผชิญกับปัญหาที่ประสบอยู่กับความเป็นจริงจึงต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความจริงไปชั่วขณะเพื่อไปแสวงหาความเพลิดเพลินสนุกสนาน จากสื่อมวลชนทั้ง วิทยุ และโทรทัศน์ เมื่อคนงานไร้อ้อย ผู้ใช้สื่อมวลชนในจำนวนมากพอสมควร ได้เปิดรับสื่อมวลชนทั้ง วิทยุ และโทรทัศน์ พบว่า สื่อมวลชนได้สนองต่อความต้องการทั้ง 4 ประการของคนงาน และคนงานก็เกิดความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อมวลชน

ดังนั้นแสดงว่าประโยชน์และความพึงพอใจ ที่คนงานไร้อ้อยได้รับจากสื่อมวลชนได้ตอบสนองต่อความต้องการทั้ง 4 ประการ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วครบทุกประการ

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย